



หลังจากได้เสนอข่าวการจากไปของเจ้า พูสุเกะ สุนัขพันธุ์ชิบะที่มีอายุมากที่สุดในโลกไปแล้วด้วยวัย 26 ปี 9 เดือน

วันนี้เราเลยพาสุนัขที่อายุมากที่สุดและยังมีชีวิตอยู่ตัวใหม่มาให้รู้จักกัน โดยเจ้าตัวนี้เป็นคุณหมาพันธุ์เทอเรียร์จากเมืองเอสเซ็กซ์ของอังกฤษ

ชื่อว่า "เจ้าพิพ" ที่ตอนนี้มีอายุ 24 ปี 6 เดือน แล้วค่ะ ช่วงชีวิตวัยสาว ๆ ของเจ้าพิพ น่าจะเป็นที่อิจฉาของเจ้าตูบตัวอื่น ๆ เป็นที่สุด

เพราะเรียกได้ว่าอะไรที่เมฆามาน่าจะทำ มันก็ทำมาแล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ช่วยบำบัดอาการกลัวหมาของเด็ก ๆ เนื่องจากนิสัยที่เป็นมิตร

และหน้าตาน่ารักน่าชัง สุนัขผู้ภัยที่คอยตรวจหาวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะสุนัขกายกรรมของเคาน์ตีเอสเซ็กซ์ ที่โชว์ความสามารถมากมาย

รวมทั้งกระโดดลอดห่วงไฟสุด่น่าหวาดเสียว จนได้รับคำชมจากควีนอลิซาเบธด้วยว่า ช่างเป็นสุนัขที่แสนวิเศษจริง ๆ

หลังจากที่คณะสุนัขแสนรู้ได้แสดงความสามารถต่อหน้าพระพักตร์ในงาน รอยัล ทัวริ่งนาเมนต์ ที่เอิร์ล คอร์ท เมื่อปี 1997 ตามรายงานจากเว็บไซต์เดลิเมล

แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น เจ้าพิพ ก็ยังไม่อาจขึ้นชื่อว่าเป็นตูบที่อายุมากที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากมันไม่มีใบรับรองการเกิดนั่นเอง

ซึ่งนางทิฟฟานี ดายเออร์ วัย 36 กล่าวว่า เธอได้รับมันมาเลี้ยงจากโครงการหาบ้านให้หมา โดยตอนนั้นมันอายุ 1 ขวบ และไม่มีหลักฐานแสดงการเกิดใด ๆ แบบมาด้วย

อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่า ไม่ว่าเจ้าพิพจะได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามนั้น ไม่สำคัญเท่ากับว่ามันได้ใช้ชีวิตในตอนนี้อย่างมีความสุขหรือไม่

โดยในวัย 24 ปีครั้งนี้ นับว่ามันเป็นเจ้าตูบที่อาวุโสมาก ๆ ตัวหนึ่ง ซึ่งย่อมหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนเช่นแต่ก่อน

ในตอนนี้อีกก็เลยต้องเอาใจใส่เรื่องอาหาร และการออกกำลังกายที่พอเหมาะเป็นพิเศษ รวมทั้งยังต้องให้มันได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

ซึ่งในตอนนี้นั้นก็ประสบปัญหาสุขภาพอย่างดวงตาฝ้าฟาง และหูได้ยินเสียงไม่ถนัด เหมือนกับสุนัขที่เข้าสู่วัยชราทั่ว ๆ ไปเช่นกัน

ดูแลกันดีขนาดนี้

ก็ขอให้เจ้าพิพอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเจ้าของตลอดไปนะจ๊ะ แล้วเหล่าคนรักสุนัขก็อย่าลืมเอาใจใส่สุขภาพสี่ขาของคุณดี ๆ ด้วยนะคะ

ไม่แน่ว่าต่อไปเจ้าตูบของคุณอาจจะได้กลายเป็นตูบที่อาวุโสที่สุดในโลกบ้างก็ได้ล่ะ :)

เผยโฉม เจ้าพิพ สุนัขแก่ที่สุดในโลกตัวใหม่

เขียนโดย Pice Priceaw

---

Credit : kapook.com